



ดอนซังใหญ่

ปีที่ 39 ฉบับที่ 84 ประจำวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 www.pbru.ac.th <http://news.pbru.ac.th>



อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างผู้นำ สร้างคนดี

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างผู้นำ สร้างคนดี" ในระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2559 โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วาทิตต์ ดุริยอังกูร หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยสโมสรทั้ง 8 คณะ องค์การบริหารนักศึกษา และสภานักศึกษา ณ สวนเพชรรีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีนักศึกษาเข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการบริหารจัดการกระบวนการวางแผน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ได้ฝึกปฏิบัติการการใช้ทักษะการเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากสถานการณ์จำลองได้ นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาใฝ่เรียนรู้และสร้างทักษะระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกันอีกด้วย



ปรัชญา

“คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล”

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2561 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำลำดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ด้านการท่องเที่ยวและอาหาร”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
5. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์ และเผยแพร่สู่สากล
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญ

CONTENT

กองพัฒนานักศึกษา	Page 3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	Page 5
คณะพยาบาลศาสตร์	Page 6
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบทุนการศึกษา	Page 6
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	Page 7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	Page 8
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	Page 10
คณะวิทยาการจัดการ	Page 11
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	Page 12
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	Page 13
งานวิจัย “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10”	Page 14

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประธานที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี

คณะที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณ

ผศ.พจนารถ บัวเขียว อ.ปิยวรรณ สุสินธุ์ รองอธิการบดี

บรรณาธิการ : นายสะอาด เข็มสีดา

กองบรรณาธิการ : นางสมพร พิริยะสุขดาวร นายเสรี ทาวรเวช นายดนัย มีอารีย์ นางอัญฉิกา ทาวรเวช

และทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ / สำนัก / สถาบัน

ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท ตันกล้า ดีไซน์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2903-8807 E-mail: tonkladesign.t@gmail.com

ดอนขิงใหญ่ย้อนหลัง

<http://www.pbru.ac.th>

<http://www.news.pbru.ac.th>

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่

๑๑.๐๕radio@gmail.com

ส่งข่าวทางไลน์วันที่ 6 และ 20 ของเดือน



อบรม “รักระยะทดลอง”



กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง **รักระยะทดลอง** เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดย วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพระจอมเกล้ามาให้บริการในการตรวจเลือด ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1

มีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 500 คน

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการใช้เพศสัมพันธ์และการตั้งครรรภ์ก่อนวัยอันควร มีความรู้ความเข้าใจในโรคติดต่อที่มาจากการใช้เพศสัมพันธ์ และส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิด มีค่านิยม ในเรื่องความรักในวัยเรียน ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

อบรมภูมิคุ้มกันชีวิต พิชิตภัยยาเสพติด



ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้การติดต่อสื่อสารทันสมัยและรวดเร็ว สามารถเข้าถึงสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย ในเรื่องของยาเสพติดก็เช่นกัน ผู้เสพสามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง และสะดวกมากยิ่งขึ้น ปัญหายาเสพติดจึงแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น สถาบันการศึกษาจึงเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีกลุ่มเยาวชนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่ นักศึกษาเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันชีวิต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงจัดอบรม ภูมิคุ้มกันชีวิต พิชิตภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิด ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรีมาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น. มีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 500 คน



โครงการค่ายแสงทองส่องสว่างด้วยทางธรรม



กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการ ค่ายแสงทองส่องสว่างด้วยทางธรรม ในวันระหว่างที่ 14 -15 พฤษภาคม 2559 ณ วัดบันไดทอง ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการ ในงานนี้ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ต้องขอขอบพระคุณพระคุณพระครูปลัดสมลักษณ์ เดชธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการเข้าค่ายครั้งนี้ ตลอดจนจบโครงการค่ายแสงทองส่องสว่างด้วยทางธรรมและได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากคณะพระวิทยากรที่เมตตาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน

อบรมอิทธิพล ICT ในชีวิตประจำวัน



ปัจจุบันเป็นยุคของการสื่อสารที่ทันสมัยไร้พรมแดน โดยข้อมูลข่าวสารเป็นรูปแบบของเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว สังคมออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทันต่อโลกปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐาน TQF ในด้านการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงจัดการอบรมอิทธิพล ICT ในชีวิตประจำวัน วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สรารุช แผลงศร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 1 โดยมีอาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 500 คน



ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาวรรพต รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ คุณาภินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธีจ ก้าคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ยรรณรุจ มณีอินทร์ อาจารย์จักรฤษณ์ พนาลี อาจารย์พรธนา พูนพิน รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน 30 คน ได้เข้าเยี่ยม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ ด้านการบริหารจัดการห้องสมุด รูปแบบการจัดการระบบ สถานที่และรูปแบบการให้บริการ โดยมี อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ อาจารย์มธุรส ปราปไปรี รักษาการรองผู้อำนวยการ อาจารย์ดวงสิทธิ์ สนขำ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ และขอขอบคุณ คุณธานินทร์ ชื่นใจ ภูมิปัญญา ด้านงานสกุลช่างเมืองเพชร งานลายรดน้ำ ของจังหวัดเพชรบุรี ที่มาร่วมต้อนรับ ให้ความรู้และแนวคิดในการรวมงานศิลปะสกุลช่างเมืองเพชร มาไว้ใน Think Café ของสำนักวิทยบริการฯ ในการนี้ คณะศึกษาดูงานฯ ยังได้เยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดำเนินงาน การให้บริการ และกิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้งานห้องสมุดอีกด้วย



มหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรีศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ วุฒิสเสน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยบุคลากร จำนวน 21 คน ได้เข้าเยี่ยม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการดำเนินงานและบริหารจัดการสำนักงาน ในประเด็นการประกันคุณภาพและการจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดี และรักษาการผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วย อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ อาจารย์ดวงสิทธิ์ สนขำ และบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ คณะศึกษาดูงานฯ ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงาน การให้บริการ และกิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้งานห้องสมุดอีกด้วย



ร่วมรณนำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีรณนำขอพรแด่นายกสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารมหาวิทยาลัย เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ณ อาคารวิทยากริรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อคารวะและขอพร ซึ่งอาจารย์และบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากนายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีรณนำขอพรครั้งนี้ด้วย



สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้จัดสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 ณ อาคารแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งมีคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ และประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 27 เมษายนนี้



คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบทุนการศึกษา

พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแถลงว่า ในโอกาสสมทวมงคลการเจริญพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 89 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจึงมีมติมอบทุนการศึกษา 90 ทุน และ 85 ทุน รวม 175 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในปี 2559 นี้ อีกด้วย

พลเอกสุรินทร์ แจ้งผ่านหนังสือพิมพ์เพชรภูมิมายังผู้ปกครองและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เตรียมตัวเพื่อสมัครขอรับทุน ซึ่งจะดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไปในปีการศึกษานี้

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี กล่าวเปิดและมอบนโยบายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2559 – 1 พฤษภาคม 2559 ณ เดอะเกรท อิมพวาร์ รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEX และคณะสามารถนำเกณฑ์ EdPEX ไปใช้ในการพัฒนาองค์กร วางแผนปรับปรุงระบบการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ตามแผนการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย มี รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา และอาจารย์วรุฒิ แจ่มสุขนิมิต ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมิน PMQA Assessor และที่ปรึกษา EdPEX ของ สกอ. เป็นวิทยากร



นักศึกษาเข้ารับโอวาทก่อนเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยตามความร่วมมือต่างๆ ในไต้หวัน

คณะนักศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์และสาขาวิชาเทคโนโลยี และศิลปการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับโอวาทจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี นายพงศ์ศักดิ์ จิรัชัยประวีตร ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายสะอาด เข้มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม 2016 Student Exchange Program ณ มหาวิทยาลัย National Pingtung University of Science and Technology มหาวิทยาลัย Chung Chou University of Science and Technology และมหาวิทยาลัย TransWorld University อันเป็นกิจกรรมตามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในช่วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม เป็นระยะเวลาสองเดือน

Sport Day

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงาน Sport Day เป็นการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลของนักศึกษาในสาขา ฯ เพื่อให้ให้นักศึกษารู้คุณค่าของการออกกำลังกาย และฝึกฝนความมีน้ำใจนักกีฬาและเกิดความสัมพันธ์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559



งานประเพณีไทยทรงดำประจำปี พ.ศ. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชานุช พิษิตธนารัตน์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดธิดาไทยทรงดำในงานประเพณีไทยทรงดำประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี



01 ปัจฉินิเทศสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา ทั้งนี้เป็นการเตรียมพร้อมแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยคณาจารย์ และวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าของสาขาวิชารุ่นที่ 1 ได้แก่ นายปรีดา พึ่งตระกูลชัย ปลัดอำเภอท่าทาง นายทรงกลด ตั้งวัฒนากุล หัวหน้างานวิเคราะห์ข้อดีกำลังและระบบงาน ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และนางสาววณิดา อ่วมเทศ ครูอาสาสมัคร กรมการศึกษานอกโรงเรียน



02 เลือกตั้งนายกสโมสรมักศึกษากาตกติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเพชรบุรี จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรมักศึกษากาตกติ โดยใช้เครื่องลงคะแนนอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยมีจำนวนนักศึกษามาใช้สิทธิ์ทั้งหมด 1,687 คน ผู้ลงคะแนนเลือกผู้สมัคร 1,643 คน และผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 44 คน โดยมีผู้สมัครจำนวน 2 หมายเลข หมายเลข 1 นายตระกูล ลมูล ได้คะแนน 601 คะแนน และหมายเลข 2 นายจิตรภณ โลกปัญญา ได้คะแนน 1,643 คะแนน ขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกสโมสรมักศึกษากาตกติ และขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เป็นกำลังสำคัญให้กับคณะต่อไป



03 รู้ รอบคอบ สอบบรรจุได้

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการสัมมนาเรื่อง รู้ รอบคอบ สอบบรรจุได้ ประกอบการเรียนวิชาสัมมนาภาษาไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องร่มฉัตรบารมี มีผู้เข้าฟัง จำนวน 200 คน โดยมีนายโกวิท ทองมาก และนายพีรวัฒน์ เจริญรัตน์ เป็นวิทยากร ซึ่งจะเน้นเรื่องการไปฝึกปฏิบัติวิชาการวิชาชีพที่โรงเรียน นักศึกษาฝึกสอนมีครูพี่เลี้ยงและโรงเรียน การเตรียมสอบบรรจุครูเข้ารับราชการครู ซึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ยิ่งต่อนักศึกษา เพราะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติและการทำงานต่อไป



04 การพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นบรรณารักษ์ และนักสารสนเทศมืออาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นบรรณารักษ์และนักสารสนเทศมืออาชีพ ในวันที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากร การสื่อสารที่ดีกับงานบริการสารสนเทศอย่างมืออาชีพได้ โดยมีอาจารย์วาทินี นิลงาม จากสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และอาจารย์ยุพิน อุ่นแก้ว จากสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากร



05 “รักในวัยเรียน” และ “บุตรี .. เลิกได้จริงๆ”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อ.ดร.สรรเสริญ เลาสถิตย์ จัดกิจกรรมแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “รักในวัยเรียน” และ “บุตรี ..เลิกได้จริงๆ” ในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 ส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมแข่งขัน ดนตรีโฟล์คซอง โดยนักศึกษาที่เข้าแข่งขันต้องแต่งเพลงขึ้นเอง 2 เพลง ตามหัวข้อที่กำหนด ได้แก่ “การป้องกันยาเสพติด และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร”



06 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยหลักจิตวิทยา เทคนิค CBT

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อ.ดร.สรรเสริญ เลาสถิตย์ จัดกิจกรรมอบรม หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยหลักจิตวิทยา เทคนิค CBT” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559



07 นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาในหน่วยงานราชการ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีนักศึกษานำเสนอผลงาน จำนวน 242 คน จาก 91 หน่วยงาน การฝึกงานประสบความสำเร็จและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี



08 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกสอน โดยคณาจารย์ในสาขาวิชาได้ให้คำแนะนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การปฏิบัติตน ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการออกฝึกสอน อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้ นักศึกษามีความพร้อมที่จะออกฝึกสอน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียนและนักเรียน ต่อไป





อาจารย์และนักศึกษา สาขาชีววิทยา ศึกษาดูงานทางทะเล

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานทางด้านสัตว์ พืช จุลชีววิทยา ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2559 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวน 75 คน

ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศึกษาดูงานพืชสวน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จังหวัดชุมพร และในวันที่ 23 - 24 จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและกิจกรรมดำน้ำตื้นดูปะการัง ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จังหวัดชุมพร



บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์

พนักงานและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง **"เทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือด้านอณูวินิจฉัย"** เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งนี้ได้รับความรู้จากวิทยากรและนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาต่อไป



Big Cleaning Day

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรม **BIG CLEANING DAY** ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อทำความสะอาดตามอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ **อาคาร 4 อาคาร 5 อาคาร 7 อาคารคหกรรมศาสตร์ และอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ** นักศึกษาทุกคนมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักในองค์กร ให้มีลักษณะนิสัยที่ดีในการรักษาและดูแลอาคารสถานที่ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะต่อสถานศึกษาของตนเอง อาคารสถานที่

มีความสะอาดสวยงาม สามารถใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากรได้เป็นอย่างดี โดยมี **อาจารย์สุรรัตน์ เหมวรรณ** ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ **นายพนพล เมืองนก** นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ควบคุมดูแลกิจกรรม

คณิตศาสตร์ฯ บริการ วิชาการ ครู ตชด.



กิจกรรมศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ สํารวจ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยทีมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมอบรมการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในวันที่ 3 และ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยากรโดย

รองศาสตราจารย์วัชรีย์ กาญจนเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์วิดี ไทรทอง อาจารย์พงษ์ธร ช่างพานิช และอาจารย์จุฬาลักษณ์ ปรานเสียง



คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาานิเทศศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ "ร้อยพลังภูมิปัญญา นำพาสังคมสู่ความ เป็นธรรม"

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "ร้อยพลังภูมิปัญญา นำพาสังคมสู่ความเป็นธรรม" จัดโดยสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ณ โกลเด้นบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ มีการบรรยายก่อนการลงพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ เพื่อไปพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน สอบถามปัญหา และนำมาทำข่าวเชิงสารคดีเพื่อออกอากาศทางช่อง Thai PBS

นายกิตตินันท์ เกิดอ่อม นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า "รู้สึกตื่นเต้นและยินดี ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ ได้รับความรู้ และได้ลงพื้นที่เพื่อทำสื่อกับนักข่าวพลเมือง เพื่อตีแผ่ปัญหาของชาวบ้านออกมาในรูปแบบข่าว นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับ"





โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ และพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี : **ข้อดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ กตัญญู มีภาวะผู้นำ** ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1

การพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

อาจารย์กัญญารัตน์ คำวิชัย และ อาจารย์นพมนต์ พรหมประเสริฐ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์ความรู้
หลักสูตรพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา” เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร



อาจารย์พงควัดณ์ คชศรีสวัสดิ์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำข้อมูลรายบุคคลโรงเรียนในสังกัดฯ
ปีการศึกษา 2559 และการใช้งานโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน” ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2559
ณ โรงแรมรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)



2

การพัฒนานักเรียนตามอัตลักษณ์

อาจารย์กัญญารัตน์ คำวิชัย นำนักเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ นางสาวมัลลิสา สำราญราษฎร์
และ นางสาวเบญญาพันธ์ วงษ์สงวน ซึ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการ
คณะองคมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการกองทุนการศึกษา การอบรมคุณธรรม จริยธรรมและทัศนศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่าง
วันที่ 25-30 เมษายน 2559 ณ สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



อาจารย์พงควัฒน์ คชศรีสวัสดิ์ นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่ เด็กหญิงกฤติยานันท์ ฉิมพาลี, เด็กหญิงแพรวา นามจัด และ เด็กหญิงชัชชญา กฤษดิชัย เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอประเภททีม ในหัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

ผลการประกวดครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทั้ง 3 คน ได้รับรางวัลประเภทชมเชย โดยส่งผลงานเรื่อง “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ”



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศึกษาดูงาน



สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ศึกษาดูงาน หน่วยงานด้านพลังงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการนำของ อาจารย์ชลิต อินยาศรี, อาจารย์กิ่งสาด สกุลพงษ์ มาลี, อาจารย์จตุพร อินทะนิน, อาจารย์ปองพล รักการงาน, อาจารย์ภาณุศักดิ์ มูลศรี, อาจารย์เจิมธง ปรรณนารักษ์ และนายชาญยุทธ อรุณสวัสดิ์ ในการนี้สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ขอขอบคุณทุกสถานที่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้

อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ บริษัท ปิญจพล เปเปอร์อินดัสตรี จำกัด ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนบางจาก (Suany Bangchak) และพระราชวังบางปะอิน

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล ต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ผู้วิจัย นายสิทธิชัย พลายแดง

นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์สุเทพ ลิ้มอรุณ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

วิธีดำเนินการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในเรื่อง เพศ อายุ อายุราชการ ระดับการศึกษา และตำแหน่งในปัจจุบัน มีลักษณะตัวเลือกที่กำหนดคำตอบไว้ให้ (force choice) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มี 6 ด้าน 38 ข้อ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา มี 4 ด้าน 24 ข้อ

ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยให้ครอบคลุมตัวแปรที่ศึกษา คือ คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม นำแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจข้อความในแบบสอบถาม ทั้งในด้านเนื้อหา ความเข้าใจและ การใช้ภาษา ให้มีความเที่ยงตรงสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการวิจัย และนำมาปรับปรุงแก้ไข จึงนำร่างแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของข้อคำถาม

ในแต่ละข้อ และประเมินความสอดคล้อง จากนั้นหาค่าดัชนีความสอดคล้อง เลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC สูงกว่า 0.50 นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยาคม และโรงเรียนหัวหินวิทยาคม จำนวน 30 คน และนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาร์คได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.9105 และนำแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาคั้งนี้ คือ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 67 คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ในสถานศึกษา จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 1,489 คน รวม 1,556 คน

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีคำนวณขนาดตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และเมอร์แกน ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 310 คน จำแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา 30 คน และครูผู้สอน 280 คน

ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติ ผู้วิจัยนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ดังนี้

1. นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์
2. นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลที่ได้จากการวิจัย

1. ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยคุณลักษณะทางด้านบุคลิกภาพ อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมา คือด้านสติปัญญา ด้านลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านลักษณะทางกาย ด้านลักษณะทางสังคม และด้านภูมิหลังทางสังคมอยู่ในอันดับต่ำสุด

2. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านการประเมินผล อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการตัดสินใจ และด้านการรับผลประโยชน์ อยู่ในอันดับต่ำสุด

3. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน มี 3 ด้าน คือ ด้านลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านลักษณะทางสังคม และด้านบุคลิกภาพ โดยร่วมกันส่งผลได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยสมการถดถอย ซึ่งมีอำนาจ/ประสิทธิภาพในการทำนาย คิดเป็นร้อยละ 78

ข้อเสนอแนะการนำวิจัยไปใช้

1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ระดับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านภูมิหลังทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้าย ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มคุณลักษณะด้านภูมิหลังทางสังคมให้มากกว่าเดิม เช่น ส่งเสริมให้ผู้บริหารศึกษา ค้นคว้า วิจัยสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ พัฒนาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และพัฒนาการใช้เทคโนโลยี ใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับการบริหารสถานศึกษาเพื่อก้าวสู่การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนพื้นฐานทางครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมเน้นด้านการประสานงาน ด้านมนุษยสัมพันธ์และด้านการให้การยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้กับผู้บริหารในสถานศึกษาให้มากขึ้น เพื่อให้ทัดเทียมกับคุณลักษณะด้านอื่นๆ จนเกิดการเกื้อหนุนส่งเสริมกันให้เกิดความเสถียรภาพในสถานศึกษามากขึ้น และผู้บริหารเองก็ต้องปรับแต่งคุณลักษณะต่างๆ ของตนให้เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา น่าเชื่อถือต่อบุคคลทั่วไป ผู้ปกครอง และชุมชน ดังนั้นเมื่อชุมชนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวผู้บริหาร ชุมชนก็จะเข้ามามีบทบาทเพื่อการระดมกำลังความคิด ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม สนับสนุน เสนอแนะ ให้การช่วยเหลือร่วมรับผิดชอบ และความหวังในการที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินงานบริหารการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การผสมงาน การแสวงหาทรัพยากร เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตามที่ชุมชนและสถานศึกษาต้องการ

1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาด้านการรับผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเป็นลำดับสุดท้าย ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและชุมชนควรมีหลักการพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน จึงควรจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการรับผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางวัตถุ ผลประโยชน์ทางสังคม และผลประโยชน์ส่วนบุคคล ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของโรงเรียน ทรัพยากรของชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษา การพัฒนาชุมชน และให้ทุกหน่วยมีส่วนร่วมช่วยในการพัฒนาเยาวชนของชุมชนเพื่อพัฒนา

ชีวิตเยาวชนที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมตามที่สังคมต้องการ การมีส่วนร่วมย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ด้าน ผู้เรียน ผู้สอน ผู้บริหาร และสถานศึกษา อาทิ ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง เต็มตามศักยภาพและความสามารถ ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้บริหารได้พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และสถานศึกษาเป็นโรงเรียนอย่างแท้จริงไม่ใช่โรงเรียน เป็นต้น นอกจากนั้น ยังส่งผลดีต่อผู้ปกครอง ครอบครัว และขยายออกไปสู่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ หรือองค์กรภายนอกสถานศึกษา

1.3 จากผลการวิจัย พบว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มี 3 ด้าน คือ ด้านลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านลักษณะทางสังคม และด้านบุคลิกภาพ แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน มีทักษะด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านเทคนิควิธีการ มีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของชุมชน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพแข็งแรง จิตใจมั่นคง เชื่อมั่นในตนเอง ไม่อ่อนไหวต่อปัญหาและอุปสรรค มีอัธยาศัยดี มีความเมตตาปรารถนาดีต่อบุคคลได้บังคับบัญชา และสามารถเป็นที่พึ่งของเพื่อนร่วมงานได้ มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด ในสิ่งที่ตนเองคิดว่าถูกต้องและทำแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถในการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี มีเกียรติเป็นที่ยอมรับเชื่อถือและศรัทธาของบุคคลทั่วไป เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการวางแผน การดำเนินการและการแก้ไขปัญหา การควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งทางตรง คือ ร่วมเป็นคณะทำงานและทางอ้อมร่วมวางแผนทาง นโยบายที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้นผู้บริหารจำเป็นต้องยึดหลักการบริหารที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรและชุมชนทำงานร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประสิทธิภาพของการบริหารงานในสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ เพื่อนำผลการวิจัยมาเปรียบเทียบและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในระดับภาค เพื่อจะได้ทราบผลการวิจัยใน ภาพรวมที่กว้างขึ้น โดยใช้กิจกรรมและตัวอย่างในการวิจัยให้ครอบคลุมทุกส่วนในชุมชน

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยในโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในด้านการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ

ขอเชิญผู้ประกอบการ และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วม การสัมมนาหัวข้อ

“โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน”

โดย คุณคมสัน วัฒนวนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขา บยส.

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ระหว่างเวลา 08.00 – 16:30 น.

ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1

อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

(รับสมัครจำนวนจำกัด เพียง 70 คน เท่านั้น ไม่เสียค่าใช้จ่าย)



สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

1. ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การใช้บริการ บยส. การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอรับการสนับสนุนทางการเงิน เช่น Bank Statement และการเตรียมออกเอกสารขอสินเชื่อ เป็นต้น
2. ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง กลยุทธ์การตลาด SMEs

จัดโดย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.)
ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.เพชรบุรี
และ เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี



ร่วมจัดโดย

หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
และ Moc Biz Club เพชรสมุทรคีรี



ติดต่อสมัครได้ที่

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัดเพชรบุรี

และโทรศัพท์ 081 - 3532403 หรือ ID Line : 1572049



ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 0-3249-3311
โทรสาร 0-3249-3308
ที่ ศร.0555/พิเศษ

ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต ที่ 9/2521

ปณ.เพชรบุรี